

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักวิจัยและวิชาการ) ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามความเห็นที่ประชุม และเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนย่อยที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะเสนอ ทั้งนี้ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับเสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องนำมาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีก

๒. เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่สำนักกฎหมายและคดีเสนอ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการต่อไป

๓. เรื่อง (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และได้มีมติว่า โดยหลักการไม่ขัดข้อง และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. เรื่อง การจ้างผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้จ้างผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายสรรพสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ประพันธ์ และนางกัลยา หนูทอง ตามที่เสนอสำนักบริหารกลาง เสนอ

๕. เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครใจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีสมัครใจตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักวิจัยและวิชาการ) ปรับแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๖. เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย (กสม. ๗) เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ตามที่เสนอสำนักวิจัยและวิชาการเสนอ

๗. เรื่อง การหารือระหว่างประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า นาย Gruia Jacota เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ได้มาหารือเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์สิทธิมนุษยชนประเทศไทย บทบาทหน้าที่และการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๘. เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีนายสุรวัชร สังข์ฤกษ์ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการมอบรางวัลชนะเลิศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับกลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มดาวดิน) และกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลการวินิจฉัยสรุปได้ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ประกอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือรับฟังได้ว่ามี การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ร้องหรือประชาชน ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่อง ตามมาตรา ๒๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

๙. เรื่อง กรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**พ.ศ. ๒๕๔๒**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจะปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรม จากเดิมเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศาลปกครองแทน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่า ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการธุรกรรมตามเดิมด้วย

๑๐. เรื่อง การจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบการดำเนินการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่สำนักบริหารกลางเสนอ